



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

18 ธันวาคม 2562



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

สารเคมีอันตรายทางการเกษตร

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพมหานคร, ไทยรัฐ

-เสนอข่าว น.ส.อัญชุลี ลักษณะอำนวยพร ประธานเครือข่ายอาสาสมัครแม่กลอง เปิดเผยว่า ได้ยื่นคำร้องถึงศาลปกครองสูงสุด ให้คุ้มครองชั่วคราว ไม่ให้แบนพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต เบื้องต้นศาลได้รับคำร้องแล้ว รวมทั้งจะยื่นฟ้อง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อดีต รมว.สธ. และปลัด สธ. ทั้งอดีตและปัจจุบัน ต่อ ป.ป.ช.ใน มาตรา 157 กรณีเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด จากกรณีที่ สธ. อ้างว่าในปี 2559 สาธารณสุข 6 จังหวัดได้เก็บตัวอย่างผักในตลาดมาตรวจสอบพบสารพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซตตกค้าง และเสนอข้อมูลต่อคกก.วัตถุอันตรายเพื่อให้แบนสารทั้ง 3 ชนิด ซึ่งพบว่าไม่ได้มีการเก็บตัวอย่างผักมาตรวจสอบจริง แต่เป็นการตรวจสอบของเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) ที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ คาดว่าจะสามารถยื่นฟ้องได้หลังเทศกาลปีใหม่

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพมหานคร, ไทยรัฐ

-เสนอว่า น.ส.ตุจเดือน ศตะนาวิ น อติตรองปลัด ก.เกษตรฯ กล่าวว่า การแบนสาร 3 ชนิดจะกระทบกับห่วงโซ่อุตสาหกรรม ปศุสัตว์และประมง ซึ่งตามหลักขององค์การการค้าโลก การดำเนินการที่มีผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ จะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน หรือขยายได้อีก 30 วัน เพื่อให้ประเทศคู่ค้าแสดงความเห็น แต่มติของคกก.วัตถุอันตรายแจ้งล่วงหน้าเพียง 30 วัน ส่งผลให้ประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา บราซิล นิวซีแลนด์ เป็นต้น ทำหนังสือถึงรัฐบาลไทยให้ทบทวน ดังนั้น ควรให้เกษตรกรเลือกที่จะใช้สารตัวไหน กรณีหน่วยงานที่มีข้อมูลว่าอันตรายควรพูดความจริงทั้งหมด ไม่ใช่นำเสนอเพียงครึ่งเดียว ส่วนผู้ประกอบการผลิตสารเคมี เป็นไปได้หรือไม่ที่จะใส่สารหรือกลิ่นที่เมื่อกินเข้าไปแล้วจะอาเจียนทันที เพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้ฆ่าตัวตาย

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ

-เสนอว่า นพ.วินัย วนานุกุล ผอ.ศูนย์พิษวิทยา รพ.รามาธิบดี กล่าวว่า ผู้ป่วยที่เข้ามารักษาจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร กว่า 63-64% เป็นการกินฆ่าตัวตาย โดยเป็นการกินฆ่าฆ่าแมลง 46-47% ซึ่งไกลโฟเซตเป็นอันดับ 1 ส่วนการเกิดอุบัติเหตุมี 3% เท่านั้น เนื่องจากนำสารดังกล่าวไปบรรจุในบรรจุภัณฑ์อื่น เช่น ขวดน้ำดื่ม แล้วจัดเก็บในที่ไม่ปลอดภัย ทำให้มีเด็กตกเป็นเหยื่อ กว่า 30% และมี 3.7% ที่พบว่ามีปัญหาจากการใช้งาน เพราะผสมผิดวิธี ฟันผิดวิธีที่ไม่มีการป้องกันตัว

เทศกาลดนตรีกับลานเบียร์

สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์ เว็บไซต์ blueprintthai

-เสนอข่าว นพ.สุวรรณหทัย วัฒนายิงเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีหน่วยงานรัฐ จ.นครปฐม และ จ.พังงา ร่วมกับบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้ประกอบการร้านเหล้าผับบาร์ เปิดงานเทศกาลดนตรีกับลานเบียร์ ว่า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประสานหน่วยงานในพื้นที่ ได้รับการชี้แจงว่า 1.การแถลงข่าวงาน Food Fun Friends มีหอการค้า จ.นครปฐมร่วมแถลงข่าว พบว่า ในวันแถลงข่าวไม่มีข้อมูลหรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สสจ.นครปฐมได้ตรวจสอบและรายงานผลต่อผู้ว่าฯ นครปฐม โดยมีข้อสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และตรวจสอบผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม สถานที่แถลงข่าว ว่ามีการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาหรือไม่ และตรวจสอบการขออนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงาน 2.การจัดเทศกาลดนตรี “360 องศา Pang Nga Music Festival 360” จ.พังงา สสจ.พังงา และ สสอ.ตะกั่วป่า ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นของเอกชนที่อนุญาตให้ใช้ในการจัดกิจกรรม ไม่ใช่พื้นที่ต้องห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่พบการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่พบการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ห้ามผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงห้ามทำการสื่อสารการตลาด เช่น การทำกิจกรรมเพื่อขายสินค้า ส่งเสริมการขาย การสนับสนุนการจัดกิจกรรมพิเศษ เป็นต้น กรมฯ ได้สั่งการให้ สคร.ที่ 5 ราชบุรี และ สคร.ที่ 11 นครศรีธรรมราช ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

อุบัติเหตุปีใหม่

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, แนวหน้า

-เสนอข่าว พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวถึงมาตรการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ว่า ช่วงปฏิบัติการเริ่มตั้งแต่ 27 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563 มาตรการคือ การบังคับใช้กฎหมาย การอำนวยความสะดวกและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จะขอให้งดใช้รถบรรทุกในช่วง 7 วัน รถสาธารณะจะมีการควบคุม ส่วนรถทั่วไปขอให้ประชาชนตรวจสอบความพร้อมของรถ นอกจากนี้ เป็นการย้ำเรื่องการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ดูแลการขายแอลกอฮอล์ให้ถูกกฎหมาย รณรงค์

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ไม่ให้ดื่มสุรา ใช้การรณรงค์ทางวัฒนธรรม เช่น สวดมนต์ข้ามปี ให้ชีวิตเป็นมงคล เข้าวัดทำบุญทำทาน</p> <p>-พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. ประชุมสั่งการตำรวจทั่วประเทศ เตรียมพร้อมปฏิบัติในการอำนวยความสะดวก การจราจร ลดอุบัติเหตุ ช่วง 7 วันอันตราย เน้นการจัดการจราจรให้ประชาชนเดินทางออกต่างจังหวัดสะดวก และบังคับใช้กฎหมายจราจร 10 ข้อหาหลัก คือ เร็วเกินกว่าอัตราที่กำหนด ขับรถย้อนศร ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่มีใบขับขี่ แซงในที่คับขัน เมาแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย มอเตอร์ไซค์ตัดแปลง และใช้มือถือขณะขับรถ จะตั้งจุดตรวจใกล้สถานที่จัดงานฉลองต่างๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ</p>	
<p>สถานการณ์ฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม แถลงหลังประชุมครม. ถึงปัญหาค่าฝุ่น PM 2.5 ว่า รัฐบาลสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำเต็มที่ ทุกกระทรวงกำลังเร่งรัดและขับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้ พร้อมขอร้องเรื่องการเผาเพื่อการเพาะปลูก สำหรับรถขนส่งสาธารณะกำลังเริ่มดีขึ้น คิดว่าจะลดภาระการใช้รถส่วนตัวลงไปได้มากพอสมควร ในส่วนของราชการได้รณรงค์ให้ใช้รถไฟฟ้า และไม่ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ ให้ระวังเรื่องจุดความร้อนในพื้นที่ และต้องขอความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>-ขณะที่นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า ขณะนี้มื่ออากาศหนาวเย็น สภาพความกดอากาศต่ำทำให้เกิดปัญหาค่าฝุ่นเกินมาตรฐานในกทม.และปริมณฑล ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ทั้งนี้ เขมาคว้นจากรถยนต์เป็นต้นเหตุและแหล่งกำเนิดฝุ่น PM 2.5 ที่ก่อให้เกิดปัญหามากที่สุด กรมฯ จึงรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนลดใช้รถยนต์ส่วนตัว และใช้บริการรถสาธารณะแทน</p>	-
<p>ราคายา รพ.เอกชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า วันนี้ (19 ธ.ค.) นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ จะเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับรพ.เอกชนกลุ่มสีเขียว ซึ่งคิด ราคายาแบบอนุเคราะห์ผู้ป่วย 164 แห่ง โดยจะมีการทบทวนทุกปี หากมีการร้องเรียนและตรวจสอบพบว่ารพ.มีความผิดจะถูกถอดออกจากกลุ่มสีเขียว สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกรพ.เอกชนกลุ่มสีเขียว คือ 1.จำนวนรายการยาของรพ.ต้องมีราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเกิน 50% ของรายการยาที่ แจ็งมา 2.ส่วนต่างราคาจำหน่ายยาสูงกว่าค่าเฉลี่ยต้องไม่เกิน 100% และ 3.ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ต้องไม่เคยมีเรื่องร้องเรียน</p>	-
<p>ระบบสาธารณสุขไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอบทความ โดยพญ.ชัญวลี ศรีสุโข กล่าวถึงระบบสาธารณสุขไทย ว่า สิ้นปีงบประมาณ 2560 มีรายงานการขาดทุนของรพ.สังกัด สธ. 558 แห่ง คิดเป็นเงิน 12,701 ล้านบาท เงินทุนหมุนเวียนติดลบ 217 แห่ง รวม 3,160 ล้านบาท รพ.มีวิกฤตทางการเงินระดับ 7 จำนวน 87 แห่ง ขาดทุน 1,989 ล้านบาท ขณะที่งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งหากการเงินการคลังยังเป็นเช่นนี้จะมีผลกระทบต่อเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็นของประชาชนและคุณภาพการให้บริการ ดังนั้น ต้องปฏิรูประบบสาธารณสุขไทย ดังนี้ 1.ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรง เจ็บป่วยเล็กน้อยควรพึ่งตนเองเป็นพื้นฐาน 2.ประชาชนได้รับการรักษาโรครยะเริ่มก่อนรุนแรง 3.รัฐต้องแก้ไขปัญหาค่าขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในชนบท โดยสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื่อง แพทย์ต้องมีอิสระในการรักษา การใช้จ่าย 4.มีเครือข่ายความร่วมมือทางการแพทย์ระดับต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชน 5.ส่งเสริมการรักษาพยาบาลทุกระดับ 6.การจ่ายร่วม 7.รพ.สามารถเลี้ยงตนเองได้ ควรมีวิธีหารายได้เพิ่มเติม เช่น มีคลินิกพิเศษ บริการพิเศษ ออกนอกกระบบ ฯลฯ 8.มีการดูแลระยะสุดท้าย</p>	-
<p>ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพจิตร วราชาติ ประธานคณะที่ปรึกษา รพ.สธ. เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมทางกายด้วยศิลปะมวยไทย ว่า ประเทศไทยมีแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายพ.ศ. 2561-2573 มีเป้าหมายให้ประชาชนมีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงด้วยกิจกรรมทางกายในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.การส่งเสริมกิจกรรมทางกายประชาชนทุกกลุ่มวัย 2.การส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย และ 3.การพัฒนาระบบสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดยกรมอนามัยได้จัดโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มีจำนวนประชาชนที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกออกกำลังกายแล้วทั้งสิ้น 110,662 ครอบครัว ตั้งเป้าหมายปี 2563 เพิ่มจำนวนสมาชิกให้ได้ 1 ล้านครอบครัว</p> <p>พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กิจกรรมศิลปะมวยไทยเป็นการนำแม่ไม้มวยไทยมาผสมผสานท่าทำและลีลาการเต้นประกอบเพลงในรูปแบบของการเต้นแอโรบิก มี 10 ท่า คือ หมัดตรง หมัดวัด หมัดเสย ศอกกระทุ้ง ศอกตัด ศอกงัด เข้าตรง เตะตรง เตะตัด และถีบด้วยสันเท้า</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบายคนไทยสุขภาพดี สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.สธ. เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานมหกรรมรวมพลคนไทยอีสานสุขภาพดี : กินเปลี่ยนชีวิต พิตร่างกาย ผ่อนคลายอารมณ์ ว่า ปัจจุบันประชาชนมีแนวโน้มป่วยเป็นโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น ได้กำหนดนโยบาย 4 เรื่อง ดังนี้ 1.สร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง เพื่อการมีสุขภาพที่ดี ส่งเสริมการออกกำลังกาย โภชนาการที่ถูกสุขอนามัย การจัดการด้านอารมณ์อย่างเหมาะสม ให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาพที่ดีในทุกพื้นที่ 2.พัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพตั้งแต่อยู่ในครรภ์อย่างต่อเนื่องจนถึงวัยเรียน ให้มีพัฒนาการสมวัย มีคุณภาพ เพื่อส่งต่อการพัฒนาในระยะถัดไป 3.จัดการดูแลระยะยาวรองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นระบบ ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ลดจำนวนผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง เข้าถึงการบริการอย่างมีศักดิ์ศรี สนับสนุนให้ชุมชน ท้องถิ่น และภาคเอกชนจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ โดยกำกับดูแลให้มีมาตรฐาน และ 4.จัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพอย่างครบวงจร และบูรณาการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ วิกฤตการณ์</p> <p>พ.ญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ที่ผ่านมาพบว่าความเสี่ยงด้านสุขภาพส่วนใหญ่มีสาเหตุจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากประชาชนยังขาดองค์ความรู้ ความตระหนัก และแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติ รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อม กระทบได้เร่งพัฒนาชุมชนเข้มแข็งในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบการจัดการสุขภาพโภชนาการที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของพื้นที่</p>	-
<p>กัญชาทางการแพทย์ สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว นายสันหัต เตชเกิด แกนนำจิตอาสาเครือข่ายภาคประชาสังคม อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ หมอพื้นบ้านเจ้าของสูตรบุญมรดกโอสถจากน้ำมันกัญชา กล่าวถึงกรณีราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยเผยแพร่เอกสาร "สื่อสารกัญชา : สมาคมแพทย์ แนะนำทางเลือกใช้กัญชา" โดย 6 องค์กรสมาคมทางแพทย์รวมตัวกันต่อต้านการใช้สารสกัดจากกัญชา ว่า ปัจจุบันมีประเด็นการถกเถียงเรื่องแนวทางในการใช้กัญชาให้ได้ผลและปลอดภัย ซึ่งเรื่องดังกล่าวควรเป็นหน้าที่ของสธ.ให้ความรู้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน แต่หน่วยงานของสธ.และองค์การเภสัชกรรม ไม่ได้ให้ข้อมูล รวมถึงการวางแผนศึกษา ค้นคว้า วิจัยอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลสรุปตามแนวทางวิทยาศาสตร์ที่ตรวจสอบและพิสูจน์ได้ การให้ข้อมูลของประธานราชวิทยาลัยฯ ทำให้รู้สึกสงสัยว่ามีจุดประสงค์ปกป้องประโยชน์ของใครหรือไม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นายนิยม เต็มศรีสุข เลขานุการ ป.ป.ส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกระบวนการผลิตกัญชาทางการแพทย์ รพ.พระอาจารย์ฝั้นฯ และ มทร.อีสาน สกลนคร พบมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นขั้นต่อนตามมาตรฐานอย. แต่มีขั้นตอนที่น่าเป็นกังวลในช่วงการขนส่ง วัตถุประสงค์ก่อนนำมาแปรรูปเป็นยารักษาโรค รวมถึงยังมีแหล่งผลิตสารสกัดจากกัญชาที่ไม่ได้มาตรฐาน หากนำไปใช้อาจเกิดอันตราย เพราะมีสิ่งปนเปื้อน จึงขอให้ประชาชนศึกษาข้อมูลก่อนนำไปใช้ ส่วนกรณีผู้ป่วยอาจถูกตรวจปัสสาวะและพบค่า THC หรือ CBD หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องประสานข้อมูลของผู้ป่วยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและสามารถเข้ายากัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด</p>	-
<p>โรคจากพฤติกรรมสุขภาพ สื่อที่นำเสนอ : บ้านเมืองออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์เดลินิวส์, ThaiPBS, Workpointnews, ไทยโพสต์, เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สุปรีดา อุดยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พบ 10 พฤติกรรมสุขภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยที่เป็นประเด็นต้องจับตาเป็นพิเศษในปี 2563 คือ 1.โรคซึมเศร้า มีผู้ป่วย 2.9 ล้านคนที่อาจนำไปสู่การฆ่าตัวตาย 2.เสพติดออนไลน์ ทำให้เสี่ยงถูกกลั่นแกล้งและเป็นผู้กลั่นแกล้ง และมีแนวโน้มรับค่าปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น 3.อุบัติเหตุบนท้องถนน ปัญหาหลักคือการไม่สวมหมวกนิรภัย 4.โรคทางเพศสัมพันธ์จากการไม่ใส่ถุงยางอนามัย 5.ความนิยม E-Sport กลายเป็น 1 ใน 5 อาชีพในฝันเด็กยุคใหม่ แต่ส่วนใหญ่กลายเป็นติดเกมส์ ติดพนันออนไลน์ 6.พฤติกรรมกรกินที่นำไปสู่โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 7.กัญชาไร้การควบคุม มีการแชร์ในโลกออนไลน์เกินกว่าที่มีการรับรอง 8.ข่าวปลอมด้านสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุต้องระมัดระวัง 9.ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และ 10.ขยะจากอาหารที่ไม่มีการคัดแยกหรือการจัดการที่ดี</p>	-
<p>การใช้บริการทำเล็บ สื่อที่นำเสนอ : มติชน, สำนักข่าวไทย, เว็บไซต์thaipbs, เว็บไซต์กอกบิซนิวส์, ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์เชียงใหม่นิวส์</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย แนะนำการใช้บริการทำเล็บ ควรให้ความสำคัญเรื่องความสะอาดปลอดภัย ไม่ควรแช่ที่ขอบเล็บเพราะจะทำให้เกิดผลอักเสบลุกลามถึงข้อกระดูกได้ ร้านเสริมสวยต้องทำความสะอาดเครื่องมือทำเล็บด้วยเอทิลแอลกอฮอล์หลังการใช้งานทุกครั้ง ช่างทำเล็บต้องดูแลสุขภาพอนามัยตนเองให้แข็งแรง และรักษาความสะอาดสม่ำเสมอ ใส่ผ้าปิดปาก ปิดจมูก รวมถึงมีการตรวจสุขภาพประจำปี และมีใบรับรองแพทย์ หากเป็นโรคติดต่อต้องรักษาจนหายเป็นปกติก่อน ทั้งนี้ กิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศ สธ. ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนดำเนินการ และต้องดำเนินการให้ถูกสุขลักษณะ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กฎหมายดูแลผู้สูงอายุ สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม. มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงสาธารณสุข 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1.ร่างกฎกระทรวงกำหนดกิจการอื่นในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ... 2.ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. และ 3.ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม การชำระค่าธรรมเนียม และการยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. สาระสำคัญกำหนดให้กิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ มีการกำหนดมาตรฐานและค่าธรรมเนียม เพื่อให้สามารถควบคุมและกำกับดูแลการประกอบกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพ</p>	-
<p>นิวในถุงน้ำดี สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า นิวในถุงน้ำดีมักพบในผู้สูงอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายประมาณ 1-2 เท่า ผู้ที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูง หญิงที่มีบุตรแล้ว ผู้ป่วยเบาหวาน ธาลัสซีเมีย โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก มีโอกาสเป็นนิวในถุงน้ำดีมากกว่าคนทั่วไป ปัจจัยเสี่ยงได้แก่ ความอ้วน การได้ฮอร์โมนเอสโตรเจนจากการรับประทานหรือตั้งครรภ์ การได้ยาลดไขมันบางชนิด ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงมากๆ การลดน้ำหนักอย่างรวดเร็ว</p> <p>นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.รพ.ราชวิถี เผยว่า นิวในถุงน้ำดีมักตรวจพบโดยบังเอิญ บางคนอาจมีอาการท้องเฟ้อบริเวณเหนือสะดือ เรอ คลื่นไส้ อาเจียน คล้ายอาการอาหารไม่ย่อยซึ่งมักเป็นหลังกินอาหารมันๆ การรักษาที่ดีที่สุดคือ การผ่าตัดโดยใช้กล้องส่องผ่านทางช่องท้อง ป้องกันได้ด้วยการลดอาหารมีไขมันและออกกำลังกายเป็นประจำ</p>	-
<p>พระสงฆ์มรณภาพไม่ทราบสาเหตุ สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย, เว็บไซต์ newstv, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ newsplus, ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รักษาการผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 9 กล่าวถึงกรณีพระสงฆ์อายุ 63 ปี มรณภาพภายในเต็นท์ในป่าหลังวัดพงษ์ศรีพรม จ.นครราชสีมา โดยไม่ทราบสาเหตุ และชาวบ้านเชื่อว่าเกิดจากผีแม่ม่าย ว่า ได้มอบหมายให้ สสจ.นครราชสีมาส่งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วจาก อ.หนองบุญมาก และต.หนองหัวแรด ลงตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้รับรายงานผลการชันสูตรสาเหตุการมรณภาพว่าเกิดจากหัวใจวายเฉียบพลัน เนื่องจากมีโรคประจำตัวคือโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ส่วนการตายอีก 6 รายที่อำเภอนี้ในช่วงเดือน ก.ย.-ต.ค.เกิดจากโรคประจำตัวเช่นกัน</p>	-
<p>โรคไข้รากสาดใหญ่ สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา</p> <p>-เสนอข่าว พญ.ชีวันนัท เลิศพิริยสุวัฒน์ ผอ.กองโรคติดต่อฯ โดยแมลง กล่าวว่า ผู้ที่นิยมไปเที่ยว เดินป่า หรือกางเต็นท์นอนตามป่าเขา มีความเสี่ยงถูกตัวไร่อ่อนกัดจนอาจติดเชื้อและป่วยเป็นโรค scrub typhus หรือโรคไข้รากสาดใหญ่ได้ ลักษณะเฉพาะของโรคคือ รอยแผลเหมือนโดนบุหรี่จี้บริเวณที่ถูกไร่อ่อนกัด อาการของโรคค่อนข้างหลากหลาย ได้แก่ มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระบอกตา ตาอักเสบ ต่อมน้ำเหลืองโต ไอแห้ง และอาจมีอาการอักเสบที่สมอง ปอดบวม ในรายที่อาการรุนแรง หัวใจจะเต้นเร็วมาก ความดันโลหิตต่ำ โรคนี้สามารถรักษาด้วยยาและไม่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต แนะนำการเดินทาง ขึ้นเขา หรือไปเที่ยว ควรใส่เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว รองเท้าที่หุ้มมิดชิด ปิดพื้นรองเท้าที่ใส่สะอาด อย่างนอนบนพื้นหญ้าหรือพื้นดิน ทายากันยุง หลังกลับจากท่องเที่ยว ต้องอาบน้ำ สระผม ซักเสื้อผ้า หากมีอาการผิดปกติ มีไข้ หรือมีแผล ให้ไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการไปเที่ยวตามป่า ตามเขา รวมไปถึงโรคอื่นๆ ที่ไปติดจากต่างประเทศด้วย</p>	-
<p>ฆาตกรต่อเนื่อง สื่อที่นำเสนอ : ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์pptv, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผอ.สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กล่าวถึงกรณีนายสมคิด พุ่มพวง ฆาตกรต่อเนื่อง ที่ถูกปล่อยตัวและก่อคดีฆาตกรรมหญิงสาวอีกราย ว่า พฤติกรรมของนายสมคิดในทุกคดีที่ผ่านมาไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าป่วยหรือไม่ เพราะไม่เคยได้รับการตรวจวิเคราะห์มาก่อน ผู้ป่วยที่สามารถกระทำรุนแรงหรือโหดเหี้ยมได้ ความผิดปกติคือหูแว่ว ประสาทหลอน ได้ยินเสียงสั่งการให้ทำ ต้องฆ่าเพื่อปลดปล่อย หรือบางครั้งเป็นลัทธิความเชื่อ คนปกติอาจเป็นจากนิสัยหรือมีแรงจูงใจอื่น</p> <p>ด้าน เพจกรมสุขภาพจิตโพสต์ infographic ให้ข้อมูลโรค Psychopaths ว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มของโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม (Antisocial Personality Disorder) มีลักษณะขาดความเห็นใจผู้อื่น ขาดความสำนึกผิด ความรู้สึกด้านซาไม่เกรงกลัว ขาดความยับยั้งชั่งใจ เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลาง เป็นหนึ่งภาวะที่รักษาได้ยากและมักมีการพยากรณ์โรคที่ไม่ดี มักไม่ร่วมมือกับการรักษา การทำจิตบำบัดจึงได้ประโยชน์ค่อนข้างน้อย</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แจ้งข้อหาหมอแผนไทยอยู่กับศพ สื่อที่นำเสนอ : เว็บบขส, เว็บnewtv</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.กล้าหาญ โชคดีพัฒนไพพลูย์ ผกก.สภ.เมืองนครนายก กล่าวถึงกรณีพบศพ นายสรุทธิ เดชทวี อายุ 62 ปี เสียชีวิตอยู่ในทวนเฮาส์เกือบครึ่งเดือน โดยมี อาจารย์อ้อย หรือ นางนวลล่อ บังบานศรี อายุ 60 ปี และ น.ส.พูนันท์ สดมณี อายุ 49 ปี ผู้ช่วย เป็นเจ้าของบ้าน และอยู่ร่วมกับศพตั้งแต่เสียชีวิต โดยอ้างว่านับถือลัทธิหนึ่งและจะมีคนมาทำให้ฟื้นคืนชีพ ว่าได้มีการสอบปากคำนางนวลล่อ และนางพูนันท์ พร้อมเพื่อนบ้านในกลุ่มเดียวกัน และต้องการสอบปากคำผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษา รวมทั้งเพื่อนบ้านเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาว่ามีความผิดเรื่องการประกอบการสถานพยาบาลฯ และการประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยหรือไม่ โดยได้เชิญพ.สจ.นครนายก มาพูดคุยเกี่ยวกับพฤติการณ์ในการตรวจรักษา ขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา</p>	-
<p>ช่วยเหลือ อสม.ประสบอุบัติเหตุ สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย, เว็บไซต์ Thaigov</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ได้รับรายงานจาก สสจ.นครราชสีมา กรณี อสม.ประสบอุบัติเหตุขณะเดินทางกลับหลังเข้าร่วมการซักซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุ บริเวณ ถ.สายพิมาย-ตลาดแค อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ทำให้ อสม.เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 1 คน ได้มอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพส่งทีมจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 ดูแลพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ชมรมเครือข่าย อสม. เจ้าหน้าที่ของกรมฯ ร่วมบริจาคเข้าบัญชีทายาท</p>	-
<p>ธุรกิจสปา สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, มติชน, กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ได้เพิ่มช่องทางชำระค่าธรรมเนียมการอนุญาตประกอบกิจการและค่าธรรมเนียมรายปีของกิจการนวดและสปาผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทำให้ผู้ประกอบการสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ช่วยลดเวลาการรอคอยและลดจำนวนผู้รอรับบริการที่ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จของกรมฯ โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2561 จากการประเมินผลพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากถึง 97%</p> <p>ด้าน ดร.สุวรรณี แนวจำปา ผอ.กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กล่าวว่า การชำระค่าธรรมเนียมรายปีผ่านธนาคารต้องยื่นคำขอผ่านเว็บไซต์ www.thaispa.go.th ก่อน แล้วนำใบแจ้งชำระเงินไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ธนาคาร สามารถตรวจสอบสถานะได้ทางเว็บไซต์เดียวกัน ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการชำระค่าธรรมเนียมรายปีผ่านธนาคารมากกว่า 600 ราย โดยสามารถชำระล่วงหน้าได้ 60 วัน ทั้งทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือที่ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จของกรมฯ</p>	-
<p>โรคลึนหัวใจร้าย สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ส่องโรคไขสุขภาพ, ไทยรัฐ, เว็บบางกอกบิซนิวส์, ผก.ออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า โรคที่เกิดจากความผิดปกติของลึนหัวใจ ได้แก่ 1.ลึนหัวใจรูมาติก เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่เข้าไปทำลายเนื้อเยื่อ ระบบภูมิคุ้มกัน รวมถึงลึนหัวใจ ส่งผลให้ลึนหัวใจเกิดพังผืดและหินปูนเกาะจนไม่สามารถเปิด-ปิดได้เหมือนคนปกติ ทำให้ลึนหัวใจตีบหรือรั่ว ส่งผลให้หัวใจวายได้ 2.ลึนหัวใจเสื่อมสภาพตามวัย มักพบในคนอายุ 40 ปีขึ้นไป เนื่องจากความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อที่เสื่อมสภาพทำให้ลึนหัวใจผิดรูป เปิด-ปิดไม่สนิท 3.เส้นเลือดหัวใจตีบ เกิดจากกล้ามเนื้อตาย อ่อนแรง เมื่อหัวใจตีบบานๆ จะทำให้ลึนหัวใจรั่ว ส่วนใหญ่เกิดกับคนอายุ 50-60 ปี อาการที่บ่งชี้ว่าอาจมีความเสี่ยงเป็นโรคลึนหัวใจร้าย คือ ท้องหรือขาบวม เหนื่อยง่ายกว่าปกติ หรืออยู่เฉยๆ ยังมีอาการเหนื่อยและไม่สามารถนอนราบได้ ซึ่งต้องรีบมาพบแพทย์ทันที การรักษาทำได้ด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนลึนหัวใจ หรือซ่อมแซมลึนหัวใจเดิม นอกจากนี้ ผู้ป่วยต้องรู้จักดูแลตนเองภายหลังการรักษา โดยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ไม่ควรหักโหมจนเกินไป หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสจัด หวาน มัน เค็ม เลิกสูบบุหรี่ งดดื่มแอลกอฮอล์ และควรพักผ่อนให้เพียงพอ</p>	-